

สวนอุดม

สวนอุดมพันธุ์ไม้

เผยแพร่เทคนิค “การดูแลต้นพันธุ์หลังเก็บเกี่ยว”



ฤดูกาลมะยงชิด มะปรางหวาน

ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว บางสวนก็ผิดหวังกันเล็กน้อยที่ผลผลิตมะยงชิดในปีนี ให้ผลผลิตไม่มากเท่าที่ควร ทำให้รายได้ก็พลอยได้น้อยไปด้วย สวนอุดมการเกษตรก็เช่นเดียวกัน ผลผลิตในปีนีไม่มากนัก เป็นเพราะสภาพบรรยากาศไม่เอื้ออำนวยนั่นเอง เพราะสภาพบรรยากาศเขาไม่สามารถกำหนดมันได้ แต่คงจะไม่ใช่ไรกัน ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่แล้วกันนะครับ

หลังจากที่เราชาวสวน หรือผู้ที่ปลูกมะยงชิด หรือมะปราง ไว้ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป แล้วควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง โดยสังเกตดูลักษณะกิ่งที่ซ้อนกัน หรือทับกันหรือกิ่งที่ไม่สามารถโผล่ถึงแสงแดดได้ และลักษณะกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ โดยการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งโดยให้แสงแดดส่องเข้าถึงโคนต้นมะยงชิด 30 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ

ส่วนการใส่ปุ๋ย นั้นทางสวนอุดมการเกษตรได้เน้นปุ๋ยคอกเป็นหลัก โดยประมาณการใส่ปุ๋ยนั้นตั้งแต่อายุ 4

ปีขึ้นไป ควรใส่ 4 บั้งก็, 5 ปีก็ใส่ 5 บั้งก็ ตามลำดับ โดย
การใส่ปุ๋ยนั้นควรใส่บริเวณรัศมีทรงพุ่มเข้าหาลำต้น โดย
ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการ
สูญเปล่าและต้นไม้ได้รับประโยชน์จากปุ๋ยอย่างเต็มที่
ควรยกทรงขนาดเล็กๆ ทรงแนวรัศมีทรงพุ่ม เป็นวงกลม
ล้อมรอบต้นเพราะเวลารดน้ำปุ๋ยจะได้ไม่ไหลหนีไปกับน้ำ

ส่วนการรดน้ำนั้น หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องรดน้ำให้กับต้นมะยงชิด โดยรด 3 วัน/1
ครั้งเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องรดทุกวัน แต่เราต้องสังเกต
บริเวณหน้าดินของเราด้วยว่า หน้าดินในพื้นที่ปลูก
มะยงชิดนั้นแห้งเร็วหรือเปล่า ถ้าแห้งเร็วเราอาจรดน้ำ
2 วัน/1 ครั้งก็ได้

วัชพืช นอกจากจะแย่งอาหารพืชแล้ว ยังกีดขวาง
การทำงานของพืช และยังเป็นแหล่งสะสมโรคพืชและ

แมลงอีกด้วย ดังนั้นเราชาวสวนต้องคอยดูแลวัชพืชไม่ให้
ขึ้นรกรอบลำต้นมะยงชิด หรือบริเวณรอบต้นมะยงชิด
ใช้วิธีโดยการตัดหรือถอนก็ได้ ทางสวนจะไม่แนะนำให้ใช้
สารเคมีกำจัดวัชพืชเด็ดขาด เพราะจะทำให้ดินแข็ง
กระด้าง และทำลายไส้เดือนที่อยู่ใต้ดิน เพราะไส้เดือนจะ
ทำให้ดินร่วนซุย ทำให้ระบบรากมะยงชิดทำงานได้ดี

หลังจากที่เราได้ใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้ว ไบอฮอนมะยงชิด
ก็เริ่มออก การดูแลรักษาไบอฮอนนั้นสำคัญมาก เพราะไบ
ทำหน้าที่ปรุงอาหาร ถ้าไบไม่สมบูรณ์การปรุงอาหารก็ไม่
สมบูรณ์ทำให้ต้นมะยงชิดไม่สมบูรณ์ตามไปด้วย ดังนั้น
เราต้องจัดยาป้องกันแมลงมากัดกินไบอฮอน ก่อนที่แมลง
มากัดกินแล้วค่อยมาฉีด โดยเริ่มตั้งแต่ไบอฮอนเริ่มบาน
ฉีดทุก 7 วัน จนกว่าไบอฮอนจะเหี่ยวตก จึงหยุดฉีดได้ สาร
เคมีที่ทางสวนใช้อยู่ เช่น พอสเซฟวิน 85 เป็นต้น





กึ่งพันธุ์มะยงชิดสวนอุดมการเกษตรมี
บริการขายตลอดทั้งปี ต้องการกึ่งพันธุ์แท้ต้องมีสวน
อุดมการเกษตรเท่านั้น

ผลงานและความสำเร็จ

- ได้รับรางวัลสวนมาตรฐานดีเด่น จากทำเนียบ
รัฐบาล
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมะยงชิดระดับ
ประเทศและจังหวัด
- ได้รับเกียรติบัตรและหนังสือชมเชยจากภาครัฐ
และเอกชน
- ได้รับการกล่าวถึงจากสื่อสารมวลชนในความ
สำเร็จเรื่อง มะยงชิดอย่างกว้างขวาง
- เป็นสวนตัวอย่างที่ให้ความรู้และถ่ายทอด

ประสบการณ์ด้านการเกษตรต่อสาธารณชนทั่วไป

- ผลงานล่าสุด ประกวดมะยงชิด ได้รางวัลที่ 1,
2, 3 เมื่อปี พ.ศ. 2547

สวนอุดมการเกษตรยินดีให้คำปรึกษาทุก
ท่าน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษา
“มะยงชิด” สามารถติดต่อได้ที่ นายอุดม เอื้อใจ
สวนอุดมการเกษตร 61/3 ม.2 ต.หินตั้ง อ.เมือง
จ.นครนายก 26000 โทร.01-4519393, 037-384025

